

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบทุนการศึกษาให้เด็กเก่ง กว่า 2 แสนบาท



โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” กิจกรรมรณรงค์ความซื่อสัตย์ของงาน MOTOR EXPO ก้าวสู่ปีที่ 7 พร้อม
ประกาศผล และมอบรางวัลแก่เยาวชนผู้ชนะการประกวดประจำปี 2555

พิธีประกาศผล และมอบรางวัลโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ในวันนี้ (30 ม.ค.56) ได้รับเกียรติจากนางญาณี เลิศ
ไกร ผู้อำนวยการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เป็นประธานมอบ
รางวัลแก่เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถใน 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องความ ร้องเพลง และกิจกรรมรณรงค์ความ
ซื่อสัตย์ ภายใต้หัวข้อ “คิดดี พูดดี ทำดี มีความซื่อสัตย์”

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และ รองประธานกรรมการโครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”
เผยว่า “โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 7 แล้ว ที่ผ่านมามาเราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นอยู่บนความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ จัดค่ายเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน โดยสท. สมาชิกสภา
เด็ก และเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกันคัดเลือกเยาวชน 50 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมละลาย
พฤติกรรมที่แทรกสาระความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีพี่ๆ เยาวชนของโครงการฯ ตั้งแต่ปีแรกมาร่วมทำกิจกรรมกับรุ่น
น้องที่ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครด้วย นับว่าเป็นโครงการนำร่องที่ประสบ
ความสำเร็จมาก”

“ส่วนอีกกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นกัน คือ กิจกรรมเคลื่อนที่สู่โรงเรียน (โรดโชว์) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
เป็นการประชาสัมพันธ์ปลูกฝังเรื่องความซื่อสัตย์แก่เยาวชน และชวนน้องๆ เยาวชนเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา
ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติของเด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่” ปัจจุบันมีนักเรียนที่
ร่วมโครงการไปแล้วกว่า 25,000 คน โดยในปีนี้จะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556 โดย
ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)”

“หลายคนมองว่าโครงการนี้เป็นนามธรรม การจะประเมินผลหรือชี้วัดความสำเร็จเป็นไปได้ยาก แต่เรากลับมองว่า

เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์ เพราะเมื่อเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรของชาติแล้วมีความซื่อสัตย์ สังคมย่อม
น่าอยู่ขึ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามุ่งหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการปลูกฝังเยาวชนให้
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ซึ่งเราจะสานต่อเจตนารมณ์นี้ต่อไปไม่สิ้น
สุด” ขวัญชัย กล่าว

ด้าน ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการโครงการลมหายใจไร้มลทิน กล่าวว่า ในปี 2556 โครงการลมหายใจไร้มลทิน
กำลังก้าวสู่ปีที่ 7 ของการหล่อหลอมให้เยาวชนได้ซึมซับในเรื่องการคิด และทำ ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นใน
สังคม เราได้รับการตอบรับอย่างดีจากเยาวชนต่างจังหวัดให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 50 จากผลงานทั้งหมด และมีหลายแห่งที่ได้รับรางวัลด้วย อาทิ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุโขทัย อุทัย
ธานี นครราชสีมา อุตรธานี และร้อยเอ็ด เราจึงมีแผนจะนำโครงการไปสู่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ห่างไกลเพิ่มขึ้น
อยากให้โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวด โครงการลมหายใจไร้มลทินปีที่ 7 ที่จะเปิดรับสมัคร
เร็วๆ นี้ สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและรายละเอียดโครงการ ลมหายใจไร้มลทิน ได้ที่
www.lomhajjai.org, นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับเยาวชนโดยตรงผ่านโซเชียลมีเดียที่
<http://www.facebook.com/lomhajjaimotorexpo> หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
0-2641-8444 ต่อ 215